



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ - ๓ ต่อ ๕๐๖๓, ๕๐๗๒
ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว **๑๑๖๔๒** วันที่ **๑๑** กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ **๑๕๗๐**
ลงวันที่ **๕** กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รายงานการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการตาม
ข้อสั่งการให้กรมป่าไม้ทราบโดยด่วนต่อไป สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ฯ สามารถ
ดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ” หัวข้อ “รายงาน
การลงพื้นที่เพื่อติดตาม ฯ ของ สจป.ที่ ๕ (สระบุรี)”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายวันชัย จรียาเศรษฐโชค)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมป่าไม้



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายวันชัย)

เลขรับ..... 1562

วันที่รับ..... ๕ ก.ค. ๒๕๖๕ (1)

เวลา..... ๘.๓๐ น. ๒๕๖๕

ส่วนราชการ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามและประเมินผล โทร. ๕๐๖๓, ๕๐๗๒

ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ ๑๔๗๐

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

เรียน อธิบดีกรมป่าไม้

๑. เรื่องเดิม

กรมป่าไม้ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๑๘๒๒๙ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง แผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยส่งสำเนาคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๓๔๕๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศดำเนินการตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมแนบแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แจกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ/กิจกรรมให้ความร่วมมือ อำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมข้อมูล และนำคณะเจ้าหน้าที่ส่วนกลางลงพื้นที่ปฏิบัติงานด้วย

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้มีหนังสือ ที่ ทส ๑๖๐๖.๓๒/ว ๑๐๕๘ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอแจ้งการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) โดยแจ้งกำหนดการลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ตั้งแต่วันที่ ๒๐ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นการติดตามต่อเนื่องจากการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference)

๒.๒ จากการที่คณะเจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานทั้ง ๓ กิจกรรม ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ (สจป.) ที่ ๕ (สระบุรี) ผลปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานของส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ สจป.ที่ ๕ (สระบุรี) ไม่ให้ความร่วมมือในการนำคณะเจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศลงพื้นที่ปฏิบัติงานในกิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ ทั้งที่ได้นัดหมายผู้นำชุมชนมาร่วมให้ข้อมูล แต่กลับไม่มีเจ้าหน้าที่ของส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ สจป.ที่ ๕ (สระบุรี) ลงมาในพื้นที่เพื่อให้ข้อมูลและประสานงานกับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ พบแต่เจ้าหน้าที่ของ สจป.ที่ ๕ (สระบุรี) ที่สังกัดในส่วนงานอื่นมาแทน ซึ่งไม่สามารถให้ข้อมูลและนำคณะเจ้าหน้าที่ ๓ ติดตามงานในกิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ได้ ซึ่งผู้รับผิดชอบมิได้แจ้งถึงเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนอันสมควรใด ๆ ทั้งสิ้น จากเหตุการณ์ดังกล่าว นอกจากจะส่งผลให้การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่ของกิจกรรมข้างต้นไม่สัมฤทธิ์ผลแล้ว ยังเป็นการลดทอนความเชื่อมั่นของชุมชนที่มีต่อหน่วยงาน ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ส่วนราชการ รวมทั้งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกรมป่าไม้อีกด้วย

/๒.๓ สำนัก...

๒.๓ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ตั้งแต่วันที่ ๒๐ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดทำรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) เสนอท่านอธิบดีกรมป่าไม้ โดยสรุปรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๓ กิจกรรม โดยขอสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๒.๓.๑ กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๘๕๒,๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๑,๘๑๙,๕๗๘.๘๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๘๐

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕)

(๒.๑) งานวางแผนและแนวทางการลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบ และงานประสานงานเพื่อสนับสนุนข้อมูลการข่าวและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๕ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๓ ครั้ง

(๒.๒) งานออกลาดตระเวนตามแผน มีเป้าหมาย ๑,๐๓๗,๗๖๑.๑๑ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๖๙.๘๙ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗๒๕,๒๙๑ ไร่ และยังไม่ดำเนินการ ๓๑๒,๔๗๐.๑๑ ไร่

(๒.๓) งานสรุปผลการลาดตระเวนและรายงานผลให้ต้นสังกัด และงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบริการสาธารณะเพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ มีเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง ซึ่งขณะนี้มีการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๘ ครั้ง และยังไม่ดำเนินการ ๔ ครั้ง

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้านงบประมาณ : งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ได้แก่ เงินงบประมาณที่หน่วยป้องกันรักษาป่าได้รับส่วนมากเป็นเงินที่ใช้ในการจ้างเจ้าหน้าที่ตรวจป่า เช่น หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลบ.๑ (ห้วยหิน) ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เป็นเงิน ๘๕๖,๐๐๐ บาท ให้ดำเนินการจ้างเจ้าหน้าที่ตรวจป่า จำนวน ๗ คน ในอัตราเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๗๕๖,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๓๒ ของเงินงบประมาณที่ได้รับ จึงไม่เพียงพอสำหรับค่าน้ำมันในการเดินทางไปปฏิบัติงาน

ด้านบุคลากร : เนื่องจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) มีพื้นที่รับผิดชอบจำนวน ๘ จังหวัด มีเนื้อที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน ๑๔ ป่า เนื้อที่ ๑,๕๘๑,๒๙๙ ไร่ โดยมีหน่วยป้องกันรักษาป่าในพื้นที่จำนวน ๒ หน่วย และมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยป้องกันรักษาป่า จำนวน ๒๒ คน คิดเป็นเจ้าหน้าที่หนึ่งคนดูแลพื้นที่ ๗๑,๘๗๗ ไร่ และที่สำคัญแต่ละหน่วย ๆ มีข้าราชการเพียง ๑ ท่าน หากข้าราชการติดภารกิจงานอื่น ๆ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่จ้างเหมา ในส่วนที่เหลือนี้อาจไม่สามารถปฏิบัติงานได้ หากเกิดเหตุการณ์จับกุมดำเนินคดีในพื้นที่ เนื่องจากไม่มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการจับกุม ปราบปราม และยึดของกลางในการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้

/ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก...

ด้านสิ่งแวดล้อม : บ้านพัก และ/หรืออาคารสำนักงานเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ เนื่องจากบ้านพักมีสภาพชำรุด หลังคาบุฟุ้ง ทำให้มีน้ำไหลรั่วซึมหากมีฝนตก ในปริมาณมาก และถ้าหากมีลมแรงทำให้บ้านมีการโยกตัว

(๔) ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

การไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน เช่น การประสานข้อมูลระหว่าง หน่วยงาน การให้คำแนะนำหรือปรึกษาต่าง ๆ การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดขัดระเบียบและกฎหมาย ของแต่ละหน่วยงานจึงทำให้เกิดความล่าช้าในการตรวจสอบข้อมูล เช่น กรณีการตรวจสอบพื้นที่กับสำนักงานที่ดิน หากไม่ใช่เจ้าของที่ดิน จะไม่สามารถยื่นขอรังวัดที่ดินได้

แนวทางแก้ไข : ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบในคราวเดียว เพื่อลดระยะเวลาในการประสานขอข้อมูล

(๕) ปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ๓ อันดับแรก

ลำดับที่ ๑ จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน

ลำดับที่ ๒ งบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ ๓ บ้านพัก และ/หรืออาคารสำนักงานเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/ หรือไม่เพียงพอ

(๖) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากการที่สำนักแผนงานและสารสนเทศได้ลงพื้นที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ลป.๑ (ห้วยหิน) ที่ดำเนินงานภายใต้กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งได้ สอบถามนายสมเกียรติ โอภาส หัวหน้าหน่วย ฯ พร้อมทั้งติดตามการปฏิบัติงาน พบว่า

(๖.๑) บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๓ - ๔ เสื่อมสภาพ หลังคาชำรุดและบุฟุ้ง ซึ่งหากฝนตกในปริมาณมากจะทำให้มีน้ำไหลรั่วซึม และถ้าเกิดลมกรรโชกแรงจะทำให้บ้านมีการโยกตัว อันอาจ ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ที่พักอาศัย ทั้งนี้ เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หน่วย ฯ ได้เคยเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณในรายการดังกล่าวแล้ว แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(๖.๒) โรงเก็บไม้ของกลาง จำนวน ๑ หลัง ที่ใช้งานในปัจจุบัน ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับเก็บรักษาไม้ของกลางที่มีปริมาณมาก แต่ในภายหลังยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้จัดสร้างโรงเก็บไม้ของกลางอีกเลย ส่งผลให้ไม้ของกลาง ที่ตรวจยึดได้ เกิดความเสียหาย และไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้เมื่อคดีสิ้นสุด

(๖.๓) ไม่มีงบประมาณเพียงพอสำหรับเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน (รถยนต์ราชการ) กล่าวคือ งบดำเนินงานที่ได้รับส่วนใหญ่ หรือประมาณร้อยละ ๙๐ ของงบดำเนินงานที่หน่วย ฯ ได้รับการจัดสรรทั้งปีงบประมาณล้วนเป็นค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ตรวจป่า สำหรับใช้ในการดำเนินงานตามภารกิจ ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ หรือภารกิจอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย โดยงบประมาณ ที่เหลือประมาณร้อยละ ๑๐ ใช้จ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค และค่าเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ซึ่งมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ อยู่แล้ว ซึ่งอาจทำให้การปฏิบัติงานของหน่วย ฯ ไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายได้

ดังนั้น สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า (สปพ.) ในฐานะหน่วยงาน เจ้าของงบประมาณ ควรพิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามประเด็นข้างต้น รวมทั้งต้องรวบรวมฐานข้อมูลทางสถิติต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบัน เช่น ผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากการดำเนินงาน จำนวนงบประมาณ

/ที่ได้รับ...

ที่ได้รับการจัดสรร และการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในสังกัด มาวิเคราะห์เปรียบเทียบย้อนหลัง แต่ถ้าขาดข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้และ/หรือฐานข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน สปพ. ควรดำเนินการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลใหม่ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เพื่อนำข้อมูลมาใช้พิจารณาในการจัดทำ คำขอรับการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด และเป้าหมายที่กำหนด เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน และส่งผลให้การดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ตลอดจนเกิดความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ

(๗) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



ลาดตระเวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังเพลิง ป่าม่วง
ค่อมและป่าลำนารายณ์ บ้านซับตะกั่ว
หมู่ที่ ๑ ต.นิคมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี



ประชาสัมพันธ์ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
ให้กับชุมชนในพื้นที่บ้านหนองนา
หมู่ที่ ๕ ต.ลำสนธิ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี



ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการบุกรุกป่า บริเวณหมู่ที่ ๒
ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี



ลาดตระเวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าพระพุทธบาทและ
ป่าพุแค ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี



ความชำรุดของบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๓ - ๔
ของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลบ.๑ (ห้วยหิน)



โรงเก็บไม้ของกลาง
ของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลบ.๑ (ห้วยหิน)

/รูปภาพ...



การเก็บรักษาไม้ของกลางตามสภาพจริงที่เกิดขึ้น
ของหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลบ.๑ (ห้วยหิน)

๒.๓.๒ กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓,๕๗๐,๑๐๐.๐๐ บาท มีผล
การใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๒,๐๕๗,๕๖๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๖๓

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕)

งานจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่
มีเป้าหมาย ๙๕ หมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๗๕.๗๙

(๒.๑) งานตรวจสอบวิเคราะห์ประเมินสภาพทรัพยากรที่ดินและป่าไม้
ในระดับหมู่บ้าน จัดทำข้อมูลขอบเขตหมู่บ้านจำแนกขอบเขตตามกลุ่มมาตรการ ๔ กลุ่ม ทำการตรวจสอบ
ในพื้นที่จริงและถ่ายถอดขอบเขตลงในแผนที่วางแผนดำเนินการสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎร และ
งานจัดทำร่างแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่เสนอรกรมป่าไม้อนุมัติ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙๖ หมู่บ้าน

(๒.๒) งานจัดประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมู่บ้าน/สร้างการมีส่วนร่วม
ในการนำมาตรการลงสู่การปฏิบัติ และงานสำรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎร/จัดระเบียบการใช้ที่ดิน
ตามโครงการจัดระเบียบการใช้ที่ดินป่าไม้ อยู่ระหว่างการดำเนินการ ๙๖ หมู่บ้าน

(๓) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



ประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดทำแผนการจัดการ
ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ บ้านซิมม่วง หมู่ที่ ๗
ต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี



ประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดทำแผนการจัดการ
ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ บ้านห้วยตระคร้อ
หมู่ที่ ๘ ต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

/รูปภาพ...



ประชุมจัดทำข้อมูลขอบเขตหมู่บ้านจำแนกขอบเขตตามกลุ่มมาตรการ ๔ กลุ่ม ๆ บ้านชัยม่วง หมู่ที่ ๓ ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี



ประชุมจัดทำข้อมูลขอบเขตหมู่บ้านจำแนกขอบเขตตามกลุ่มมาตรการ ๔ กลุ่ม ๆ บ้านผายพัฒนา ต.ห้วยหิน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

(๔) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

สำนักแผนงานและสารสนเทศ ขอเรียนว่า ผลการติดตามกิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ข้างต้นยังไม่ครบถ้วน และครอบคลุม เพราะเป็นการติดตามจากรายงานทางเอกสาร และจากการสอบถามนายกิตติคม อัมพวา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ สจป.ที่ ๕ (สระบุรี) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมดังกล่าวในที่ประชุมเท่านั้น ทั้งนี้ ยังขาดผลการติดตามในพื้นที่ปฏิบัติงานจริง เนื่องจากทางคณะเจ้าหน้าที่สำนักแผนงานและสารสนเทศไม่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานของส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ สจป.ที่ ๕ (สระบุรี) ในการลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินกิจกรรม รายละเอียดปรากฏตามข้อ ๒.๒

๒.๓.๓ กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร

(๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕)

หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๑๖,๕๐๐.๐๐ บาท มีผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๔๑๑,๘๔๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๘

(๒) ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕)

งานสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร เป้าหมาย ๓,๕๐๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๗ โดยได้ดำเนินการงานจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐาน เพื่อจัดทำแผนที่วางแผนกำหนดแปลงสำรวจ และงานจัดประชุมชี้แจงราษฎรสร้างการมีส่วนร่วมก่อนเข้าปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับงานสำรวจตรวจสอบขอบเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวรโดยการถ่ายทอแนเขตจากแผนที่วางแผนลงสู่สภาพพื้นที่จริง และดำเนินการสำรวจ - รังวัดแปลงที่ดินของราษฎร ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓,๔๘๑-๒-๔๗ ไร่

(๓) ปัญหาอุปสรรคพื้นฐาน

ด้านบุคลากร : จำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากการดำเนินงานกิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร มีความจำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ตำแหน่งนายช่างสำรวจร่วมในคณะทำงานด้วย เพราะจะต้องดำเนินการสำรวจให้เป็นไปตามข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติงานที่กรมป่าไม้กำหนด ทั้งนี้ สำนักจัดการ

/ทรัพยากร...

ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) มีเจ้าหน้าที่ตำแหน่งช่างสำรวจ จำนวน ๓ คน โดยทั้ง ๓ คน มีภารกิจรับผิดชอบ ในกิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ จำนวน ๒ คน ซึ่งเป็นกิจกรรม ที่มีระดับความเร่งด่วนของกรมป่าไม้ในการจัดทำร่างแผนการจัดการ ฯ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ และอีก ๑ คน รับผิดชอบในกิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งต้องติดตามการปฏิบัติงาน ของราษฎรผู้รับจ้างสำรวจข้อมูล โดยมีระยะเวลาการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ชัดเจนและเร่งด่วน ทำให้สำนัก จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ไม่สามารถสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรได้ เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ช่างสำรวจออกไป ปฏิบัติงาน ต่อมาเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ มีเจ้าหน้าที่นายช่างสำรวจโอนย้ายมาจากสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ จำนวน ๑ อัตรา จึงมีคำสั่งให้คณะเจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานและดำเนินการจนแล้วเสร็จ และ เตรียมรายงานให้กรมป่าไม้ทราบ ภายใน ๑ เดือน

(๔) ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะจากสำนักแผนงานและสารสนเทศ

จากการติดตามผลการดำเนินงานในกิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและ ป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร ซึ่งได้รับพื้นที่เป้าหมายให้ดำเนินการ จำนวน ๓,๕๐๐ ไร่ พบว่า ไม่สามารถปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดไว้ โดยหน่วยงานสามารถดำเนินการได้ จำนวน ๓,๔๘๑-๒-๔๗ ไร่ ส่วนพื้นที่อีกจำนวน ๑๘-๑-๕๓ ไร่ ที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานได้ ทางเจ้าหน้าที่ของส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ สจป.ที่ ๕ (สระบุรี) ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากเป็นแนวเขตพื้นที่ถนนทางหลวง ชนบท

ทั้งนี้ จากการติดตามด้วยการสังเกต และสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานส่วนกลางเจ้าของงบประมาณ ซึ่งก็คือสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ในพื้นที่ สำนักแผนงานและสารสนเทศ พบว่า ปัญหาอุปสรรคของการที่หน่วยปฏิบัติไม่สามารถดำเนินงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนงาน มาจากการสื่อสารที่ผิดพลาดระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง เจ้าของงบประมาณกับหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ จึงส่งผลให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกันในเรื่องของการกำหนดพื้นที่ เป้าหมาย กล่าวคือ ขั้นตอนการขอรับการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณนั้น หน่วยงานส่วนกลาง ฯ จะขอให้หน่วยปฏิบัติจัดส่งพื้นที่เป้าหมายที่ต้องการขอรับการจัดสรรงบประมาณ โดยกำหนดจำนวนพื้นที่ พร้อมแนบ แผนที่วางแผนในแผนที่จำแนกประเภทที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน หรือแผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหาร มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ หรือที่เหมาะสมมาเป็นข้อมูลส่งให้หน่วยงานส่วนกลาง ฯ แต่พื้นที่เป้าหมายในแผนที่ ที่หน่วยปฏิบัติจัดส่งมานั้น ไม่ได้กันพื้นที่ที่เป็นถนน แหล่งน้ำ พื้นที่สาธารณประโยชน์ ฯลฯ ออก จึงทำให้ หน่วยงานส่วนกลาง ฯ นำตัวเลขจำนวนพื้นที่ที่ระบุมา กำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้ แล้วนำตัวเลขดังกล่าวไปขอรับการจัดสรรงบประมาณ เมื่อได้รับงบประมาณมาแล้ว หน่วยงานส่วนกลาง ฯ จะนำ ค่าเป้าหมายตามที่หน่วยปฏิบัติได้เคยเสนอมา จัดทำเป็นแผนปฏิบัติงานส่งให้หน่วยปฏิบัติไปดำเนินการต่อไป

ดังนั้น สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ในฐานะหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ควรนำปัญหาอุปสรรคข้างต้นมาใช้เป็นข้อมูลพิจารณาถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน โดยปรับปรุง รูปแบบการสื่อสารที่จะช่วยสร้างความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างหน่วยงาน เพราะหากการดำเนินงานไม่เป็นไป ตามเป้าหมายที่แผนงานกำหนดไว้ ย่อมส่งผลกระทบต่อตัวชี้วัดขององค์การ และเกิดการใช้จ่ายงบประมาณ ที่ไม่มีประสิทธิภาพ เพราะงบประมาณที่ใช้ในกิจกรรมดังกล่าว จัดอยู่ในหมวดงบประมาณที่กำหนดเป็นอัตรา ราคางานต่อหน่วย (Unit Cost) ในอัตราไร่ละ ๑๗๐ บาท ซึ่งหากไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

/หน่วยปฏิบัติ...

หน่วยปฏิบัติจะต้องคืบงบประมาณในส่วนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ให้สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ อันจะนำไปสู่กระบวนการปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน โดยจะส่งผลกระทบต่อหน่วยปฏิบัติในพื้นที่อื่น ต้องกลายเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการเป้าหมายที่ไม่ครบถ้วนแทน

(๕) รูปภาพประกอบการดำเนินงาน



จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกลุ่มชาวบ้าน หมู่ที่ ๕, ๑๐ และ ๑๘ บ้านโปร่งกำแพงให้ทราบ การดำเนินการตามกิจกรรมและสำรวจข้อมูล การใช้ประโยชน์ที่ดินของแต่ละแปลงที่ดิน



จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกลุ่มชาวบ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านเขาโพธิ์งาม ให้ทราบการดำเนินการตามกิจกรรม และสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ของแต่ละแปลงที่ดิน



เจ้าหน้าที่ประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านที่ดูแลในพื้นที่ ดำเนินการเพื่ออธิบายทำความเข้าใจกิจกรรม พร้อมนัดหมายวันเพื่อจัดประชุม และดำเนินการตรวจสอบที่ดิน



เจ้าหน้าที่ประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านที่ดูแลในพื้นที่ ดำเนินการเพื่ออธิบายทำความเข้าใจกิจกรรม พร้อมนัดหมายวันเพื่อจัดประชุม และดำเนินการตรวจสอบที่ดิน

สำหรับปัญหาอุปสรรคในภาพรวม พบว่า ปัญหาที่ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือ ปัญหาจำนวนอัตรากำลังของบุคลากรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ปัญหาบ้านพัก และ/หรืออาคารสำนักงานเสื่อมสภาพ หรือชำรุด และ/หรือไม่เพียงพอ

๓. ระเบียบ กฎหมายและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๗๗๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง มอบอำนาจให้ รองอธิบดีกรมป่าไม้สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ในการสั่งการอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือดำเนินการอื่นใดที่อธิบดีกรมป่าไม้จะพึงปฏิบัติ หรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งนั้น หรือมติ คณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น มิได้กำหนดเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอำนาจไว้...

...๒. ให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายวันชัย จรียาเศรษฐ์โชค) เลขที่ตำแหน่ง ๒ สั่งและปฏิบัติ ราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ในงานซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักแผนงานและสารสนเทศ...

/๔. ข้อเสนอ...

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักแผนงานและสารสนเทศพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานของกรมป่าไม้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงขอนำเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๒.๓.๑

๔.๒ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เสร็จรัดการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานตามข้อ ๒.๓.๒ และ ๒.๓.๓

๔.๓ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ เสร็จรัดการปฏิบัติงานทุกกิจกรรมให้เป็นไปตามเป้าหมาย และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัด ฯ ที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนด

ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการให้กรมป่าไม้ทราบโดยด่วนต่อไป สำหรับรายงานการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ฯ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://www.forest.go.th/planning/> ในหมวดหมู่ “หนังสือเวียน/ประกาศ” หัวข้อ “รายงานการลงพื้นที่เพื่อติดตาม ฯ ของ สจป.ที่ ๕ (สระบุรี)”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดมอบหมายตามข้อเสนอ และลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้



(นายประพันธ์ ธนะกิจรุ่งเรือง)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ



(นายวันชัย จรียาเศรษฐโชค)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมป่าไม้

๑๑ ก.ค. ๒๕๖๕